

VĂN PHÒNG UBND
TỈNH QUẢNG NGÃI
BAN TIẾP CÔNG DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **155** /TCD
V/v báo cáo việc thực hiện
Luật Tiếp công dân

Quảng Ngãi, ngày **22** tháng 3 năm 2017

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... 516
	Ngày: 22 / 3 / 17
	Chuyên:.....

Kính gửi: Ban Tiếp công dân Trung ương

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương tại Công văn số 1411/BTCĐTW-TĐĐĐ ngày 28/12/2016 về việc đề nghị báo cáo việc thực hiện Luật Tiếp công dân và được sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo tình hình, kết quả tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 3/2017 như sau (*có biểu mẫu báo cáo kèm theo*).

Kính báo cáo Ban Tiếp công dân Trung ương theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (*báo cáo*);
- CT, các PCT UBND tỉnh (*báo cáo*);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- VPUB: CVP, PCVP(NC,TD), NC, CBTH;
- Lưu: VT, TCD.

KT. TRƯỞNG BAN
TRƯỞNG BAN
**BAN TIẾP
CÔNG DÂN**
Nguyễn Đức Lợi

**BÁO CÁO KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 3 NĂM 2017 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH
QUẢNG NGÃI**

(Kèm theo Công văn số 155../TCD ngày 22.../3/2017 của Ban Tiếp công dân tỉnh)

S T T	Họ và tên người khiếu nại, tố cáo	Nội dung khiếu nại, tố cáo	Chủ tịch UBND tỉnh hoặc người được ủy quyền	Nội dung thông báo, kết luận	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Trường <i>(địa chỉ: Xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh)</i>	Đăng ký gặp lãnh đạo UBND tỉnh để ông trình bày nội dung liên quan đến việc giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng chế độ chất độc da cam của vợ chồng ông.	Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh	<p>- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có chủ trương thành lập các Đoàn công tác để cùng với các địa phương kiểm tra, rà soát lại các trường hợp hồ sơ chính sách còn tồn đọng, trong đó có tỉnh Quảng Ngãi. Tỉnh đã đăng ký và sẽ trực tiếp làm việc với Đoàn công tác của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để kiểm tra, rà soát lại hồ sơ chính sách còn tồn đọng trên địa bàn, trong đó có hồ sơ của ông Nguyễn Trường và bà Trương Thị Đám. Khi nào có kết quả, UBND tỉnh sẽ thông tin để ông Nguyễn Trường được biết.</p> <p>- Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và cùng với lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp làm việc với Đoàn công tác của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.</p>	
2	Các ông, bà: Huỳnh Thanh Long,	Yêu cầu sớm triển khai thực	Phó Chủ tịch Thường trực	- UBND tỉnh ghi nhận toàn bộ các nội dung phản	

<p>Nguyễn Tiến Khôi, Huỳnh Bảy, Lê Quang Diệu, Phạm Thị Thạch, Bùi Thị Thủy (địa chỉ: Thôn Trung Mỹ và thôn An Hòa, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành)</p>	<p>hiện trên thực tế Kết luận thanh tra số 1948/KL-UBND ngày 25/4/2016 và trình bày một số nội dung mà các hộ còn chưa đồng tình tại Kết luận thanh tra số 6040/KL-UBND ngày 25/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành.</p>	<p>UBND tỉnh</p>	<p>ánh, kiến nghị của các hộ dân nêu tại buổi tiếp công dân với tinh thần cầu thị, lắng nghe; giải quyết đảm bảo thấu tình, đạt lý và công khai, minh bạch.</p> <p>- UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành công khai, minh bạch (Trong đó, cần nêu rõ: Đã thực hiện, đang thực hiện và chưa thực hiện, nêu rõ lý do) kết quả triển khai thực hiện các Kết luận thanh tra: số 1948/KL-UBND ngày 25/4/2016, số 6040/KL-UBND ngày 25/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành để các hộ dân được biết, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện; báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện và cam kết thời gian thực hiện.</p> <p>- Trong quá trình các cơ quan chức năng của huyện Nghĩa Hành triển khai thực hiện các Kết luận nêu trên, nếu các hộ dân thấy có những vấn đề gì còn chưa đồng tình thì viết đơn nêu rõ lý do chưa đồng tình, có kiến nghị, đề xuất cụ thể và gửi đến UBND huyện Nghĩa Hành để được xem xét, giải quyết, trả lời cụ thể từng vấn đề. Đối với những vấn đề nào mới phát sinh ngoài các Kết luận thanh tra nêu trên thì đề nghị các hộ dân có văn bản kiến nghị riêng để UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Nghĩa Hành xem xét, giải quyết và trả lời cho các hộ dân theo thẩm quyền quy định.</p>
---	--	------------------	---

3	<p>Các bà Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Cừ (địa chỉ: Thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa)</p>	<p>Phản ánh việc Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa chưa tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4554/UBND-NC ngày 19/8/2016 liên quan đến nội dung đơn của bà.</p>	<p>Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh</p>	<p>- Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1388/UBND-NC ngày 14/5/2007 về việc xử lý nội dung liên quan đến khiếu nại của tộc họ Nguyễn, ở thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Điền; Thông báo tiếp công dân số 293/TB-UBND ngày 21/10/2014 và Công văn số 4554/UBND-NC ngày 19/8/2016 liên quan đến đơn của bà Nguyễn Thị Tâm, bà Nguyễn Thị Cừ. Trong đó, cần nêu rõ những nội dung nào đã thực hiện, nội dung nào chưa thực hiện; lý do vì sao chưa thực hiện và có kiến nghị, đề xuất cụ thể để UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh (nếu có). Thời gian hoàn thành trước ngày 31/3/2017.</p> <p>- Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện của UBND huyện Tư Nghĩa, giao Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, tiếp tục chỉ đạo xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.</p>	
4	<p>Ông Đồng Quốc Sĩ (Địa chỉ: Xóm 1, thôn Thu Xà, xã Nghĩa</p>	<p>Phản ánh việc UBND huyện Tư Nghĩa chưa nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của</p>	<p>Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh</p>	<p>- Vụ việc này, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các</p>	

Hòa, huyện Tư Nghĩa)	lãnh đạo UBND tỉnh trong quá trình giải quyết vụ việc của ông.		<p>Thông báo kết luận tiếp công dân: số 49/TB-UBND ngày 18/3/2016, số 106/TB-UBND ngày 20/5/2016, số 382/TB-UBND ngày 21/12/2016, Công văn số 917/UBND-TCĐ ngày 24/02/2017 và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/4/2017. Mọi sự chậm trễ, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.</p> <p>- Trong quá trình xem xét, chỉ đạo giải quyết vụ việc, nếu ông Trần Thanh Vân và những người có liên quan tiếp tục có hành vi vi phạm, cản trở quyền sử dụng đất hợp pháp của ông Đồng Quốc Sĩ thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, UBND huyện Tư Nghĩa phải chỉ đạo UBND xã Nghĩa Hòa và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.</p> <p>- Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Tư Nghĩa, giao Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền.</p>
5 Bà Nguyễn Thị Đoàn (địa chỉ: Xóm 5, thôn Phước Hòa, xã Bình Thanh Tây, huyện	Khiếu nại đòi bồi thường 15.639m ² của thửa đất số 37 và 308m ² của thửa đất số 38	Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh	Vụ việc này, Thanh tra tỉnh đã có Báo số 112/BC-TTT ngày 27/12/2016 báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ.

	Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)	đều thuộc tờ bản đồ số 03, bản đồ dự án xã Bình Trị; trường hợp không bồi thường thì phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chừa đường đi vào đất để gia đình bà sản xuất.		Giao Văn phòng UBND tỉnh sắp xếp lịch họp để lãnh đạo UBND tỉnh nghe và cho ý kiến chỉ đạo xử lý.
6	Bà Ao Thị Út (địa chỉ: Xóm 3, thôn An Quang, xã Bình Thanh Tây, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)	Khiếu nại đòi bồi thường 3.500m ² đất của thửa đất số 1457, tờ bản đồ số 04 (Bản đồ lập theo Chi thị số 299/TTg) xã Bình Trị; trường hợp không bồi thường thì phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chừa đường đi vào đất để gia đình bà sản xuất.	Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh	Vụ việc này, Thanh tra tỉnh đã có Báo số 112/BC-TTT ngày 27/12/2016 báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ. Giao Văn phòng UBND tỉnh sắp xếp lịch họp để lãnh đạo UBND tỉnh nghe và cho ý kiến chỉ đạo xử lý.